

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.61 แข็งค่าต่อเนื่องตามทิศทางภูมิภาค ให้กรอบวันนี้ 33.50-33.70

นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 33.61 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากปิดตลาดช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 33.64 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับค่าเงินภูมิภาคและตลาดโลก เนื่องจากดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก โดยเฉพาะยูโร ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากรัฐบาลเยอรมนีเตรียมแก้กฎหมายเพิ่มวงเงินงบประมาณลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ

ส่วนปัจจัยในประเทศ ตลาดรอดูทิศทางของกระแสเงินทุนต่างประเทศ (Flow) ของนักลงทุนในตลาดพันธบัตร ตลาดหุ้น และการค้าทองคำ

"บาทแข็งค่าต่อเนื่องจากเย็นวานนี้ตามภูมิภาคและตลาดโลก วันนี้รอดูทิศทาง Flow ต่างชาติที่เริ่มกลับเข้ามา รวมถึงการค้าทองคำ" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงินฯประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 33.50-33.70 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 149.21 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 149.38 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0798 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0708 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 33.704 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

-สถาบันการเงินของรัฐ ได้ร่วมกันลดดอกเบี้ยเงินกู้ตั้งแต่ 0.10-0.25% ต่อปี และตรึงดอกเบี้ยเงินฝากมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค.68 หลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีมติให้ลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ต่อปี

-"คลัง" คาดจีดีพีไตรมาส 1 โต 3.4% สูงสุดรอบ 10 ไตรมาส "เผ่าภูมิ" เตรียมอัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง ภาครัฐเตรียมขงมาตรการให้ นายกฯ พิจารณาหวังบูมท่องเที่ยวภูมิภาคกระจายรายได้ พร้อมเสนอตั้งกองทุนปล่อยสินเชื่อรถกระบะ

-ที่ประชุม ภาครัฐ.ห่วงนโยบายทรมัปีทำต้นทุนธุรกิจพุ่ง ชี้ไทยมีโอกาสตกเป็น 1 เป้าหมายโดนภาษีจากสหรัฐฯจากตัวเลขการเกินดุลที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และเร่งบูรณาการข้อมูลการค้าในทุกมิติระหว่างไทย-สหรัฐฯ กำหนดทำที่ร่วมกับภาคเอกชนในการรับมือ พร้อมคงเป้าหมายจีดีพีที่ 2.4-2.9% แม้ทิศทางเศรษฐกิจชะลอตัวชัดเจน เซียร์แบงก์ชาติยังมีช่องลดดอกเบี้ยอีกในปี

-นาย ก. ไซวีร์ชัณุมเทียวในงานไอทีบี ที่เยอรมนี ธุรกิจนำเมายันปลดล็อก 5 วันพระใหญ่ ไม่ตอบโจทย์ดีขอขยายแอลกอฮอล์บ่าย 2-5 โมงเย็นทุกวัน ชี้ช่วยป้มเศรษฐกิจทั้งปี 1 แสนล้าน

-ทำเนียบขาวประกาศเลื่อนการจัดเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์จากผู้ผลิตรถยนต์ภายใต้ข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ-เม็กซิโก-แคนาดาออกไป 1 เดือน นอกจากนี้ แครโலைน์ ลีวิตต์ โฆษกทำเนียบขาวกล่าวด้วยว่า ปธน.ทรมัปี "เปิดกว้าง" ต่อการยกเว้นภาษีนำเข้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากการระงับจัดเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์ชั่วคราว

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-ออดิเมติก ดาต้า โพรเซสซิ่ง อิงค์ (ADP) เปิดเผยว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเพียง 77,000 ตำแหน่งในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค. 2567 และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 148,000 ตำแหน่ง หลังจากเพิ่มขึ้น 186,000 ตำแหน่งในเดือนม.ค.

-เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสหรัฐฯ ปรับตัวลงสู่ระดับ 51.0 ในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย.2566 จากระดับ 52.9 ในเดือนม.ค.

-ดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายในตลาดปริวรรตเงินตราในนิวยอร์กในวันพุธ (5 มี.ค.) โดยดัชนีดอลลาร์ดีดลงกว่า 1% ท่ามกลางความวิตกกังวลว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และบรรดาประเทศคู่ค้าจะส่งผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ในวันพุธ (5 มี.ค.) โดยตลาดยังคงได้ปัจจัยหนุนจากการที่นักลงทุนเดินหน้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย รวมทั้งสกุลเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่นักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

-นักกลยุทธ์ด้านโลหะจากบริษัท Zaner Metals กล่าวว่า ความวิตกกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้ายังคงเป็นแรงผลักดันให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำ โดยความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของมาตรการภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 11 ครั้งในปีนี้ และนับตั้งแต่ต้นปีนี้ ราคาทองคำพุ่งขึ้นไปแล้ว 11%

-ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญสหรัฐฯ วันนี้ ได้แก่ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนม.ค. และสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนม.ค.

-นักลงทุนจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตัวเลขจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 156,000 ตำแหน่งในเดือนก.พ. หลังจากเพิ่มขึ้น 143,000 ตำแหน่งในเดือนม.ค. และคาดว่าอัตราว่างงานจะทรงตัวที่ระดับ 4.0% ในเดือนก.พ.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้